

บทวิเคราะห์ผลโพล: คนไทยกับความยากจน หนี้สิน และการเลิกจ้างงาน

สำรวจระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,146 คน

ข้อค้นพบที่สำคัญ:



ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการเลิกจ้างงานเป็นปัญหารุนแรง 78.80%



มีหนี้สินส่วนตัว คิดเป็น 20-50% ของรายได้ต่อเดือน 70.07%



เคยถูกเลิกจ้างหรือ เห็นคนใกล้ตัวถูกเลิกจ้าง 47.99%

มองปัญหารุนแรง

ร้อยละ 78.80 มองว่าปัญหาความยากจน หนี้สิน และการเลิกจ้างงานเป็นปัญหารุนแรงในสังคมไทย สะท้อนถึง **ความวิตกกังวลของประชาชน** เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีหนี้สินส่วนตัวครึ่งหนึ่งของรายได้

ร้อยละ 70.07 มีหนี้สินส่วนตัวและหนี้สินคิดเป็น 20-50% ของรายได้ต่อเดือน แสดงให้เห็นถึง **ภาระทางการเงินที่หนักหน่วง** และความยากลำบากในการจัดการรายได้ของประชาชน

โดนเลิกจ้างงาน

ร้อยละ 47.99 เคยถูกเลิกจ้างหรือเห็นคนใกล้ตัวถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการปิดตัวของกิจการและการลดขนาดการดำเนินงาน ทำให้แรงงานจำนวนมากต้อง **ตกงานและขาดรายได้**

“ การว่างงานและภาวะถูกเลิกจ้าง ซึ่งนำไปสู่ความยากจนและภาระหนี้สินของประชาชน มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดทักษะดิจิทัล ซึ่งสำคัญจำเป็นต่อการประกอบอาชีพของแรงงานในปัจจุบัน

ผนวกกับการขยายตัวของ การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ยิ่งส่งเสริมให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการก่อหนี้โดยขาดวินัยทางการเงินของครัวเรือนที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น **จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลในครั้งนี้ ชี้ชัดถึงความคาดหวังของประชาชน ต่อการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการจ้างงาน สร้างงาน และเพิ่มรายได้**

เพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและภาระหนี้สินให้กับประชาชน โดยมาตรการที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการ คือ การมุ่งให้ความรู้และฝึกพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็น **New Skills** ให้กับกลุ่มผู้ว่างงานระยะสั้น

และส่งเสริมโอกาสในการยกระดับทักษะอื่นๆ (Up-skill) ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานตามความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม

อ.ดร.ศิริ ชะระอำ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา



รัฐบาลควรเพิ่มโอกาสในการทำงานและจ้างงาน 79.02%



รัฐบาลสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 79.16%



รัฐบาลส่งเสริมการสร้างงานใหม่/ช่วยหางาน 77.34%

บทสรุป

ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการเลิกจ้างงานเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องแก้ไขเร่งด่วน ด้วยสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องและผลกระทบจาก โควิด-19 การมีหนี้สินส่วนตัวที่สูงและการเลิกจ้างงานทำให้ **ประชาชนรู้สึกถึงภาระทางการเงินที่หนักหน่วง**

รัฐบาลจึงควรเน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสในการทำงานและจ้างงาน **ผลักดันนโยบายเรื่องที่ทำให้เสียงไว้โดยเน้นผลลัพธ์ของโครงการ**

ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยประชาชนให้มีรายได้มั่นคง และสามารถจัดการกับหนี้สินได้ดีขึ้น

CONTACT US

+66863766533

<https://dusitpoll.dusit.ac.th/>

SuanDusitPoll

